

## Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường THCS Tiên Cường năm học 2022-2023

Sáng 30/9/2022 tại Hội trường, trường THCS Tiên Cường đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm học 2021-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học 2022-2023. Đại diện lãnh đạo nhà trường, ông Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 có sự tham dự của các ông (bà) đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tiên Cường, Hội cha mẹ học sinh, Ban Chấp hành chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của trường THCS Tiên Cường.



Hội nghị đã nhất trí bầu đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Phạm Văn Nghiệp, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Thị Mai, Cấp ủy, tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, đại diện cho cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện dân chủ năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023; đồng chí Trần Thị Huyền, Kế toán báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm học 2021-2022; đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm

vụ năm học 2022-2023; đồng chí chí Phạm Văn Nghiệp, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động trong năm học 2021-2022 với các cấp lãnh đạo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của nhà trường đã có những đã giải đáp về những kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường được tổng hợp từ Hội nghị cấp tổ và ý kiến nêu trực tiếp tại Hội nghị, trong đó các ý kiến đã tập trung vào các vấn đề về công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, ....

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HỖND, UBND xã đồng chí Lê Văn Tĩnh – Phó bí thư thường trực tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đã nỗ lực đạt được trong năm qua trên các mặt công tác.



Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tĩnh – Phó bí thư thường trực. Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường sẽ được Hội đồng nhà trường tiếp thu nghiêm túc và cụ thể hóa triển khai để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm học 2022-2023.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, gắn với việc thực hiện dân chủ và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện dân chủ, xem việc thực hiện dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể bộ máy hoạt động và cán bộ công chức, viên chức, người lao động đơn vị; xác định được mục tiêu thực hiện dân chủ ở cơ quan là một trong những tiêu chí để xem xét công nhận các danh hiệu thi đua của đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh



việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.



### **100% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tán thành thông qua Quyết nghị của Hội nghị**

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, mô phạm, văn minh; xây dựng văn hóa; xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ của trong nhà trường trên cơ sở cụ thể hóa nội dung các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.
- Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức đảng, công đoàn trong việc thực hiện dân chủ trên các mặt công tác nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đơn vị; quan tâm đến điều kiện làm việc, động viên đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí để xây dựng đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị.
- Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị theo chương trình, kế hoạch. Kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt dân chủ đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các cá nhân thực hiện chưa tốt.
- Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong nhà trường về thực hiện dân chủ; đồng thời có chế tài xử lý các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc dân chủ ở đơn vị.

Tác giả

Admin